

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ
THAM DỰ GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI NĂM 2016'

I. GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ

1. Họ tên tác giả (người đại diện nhóm): Nguyễn Thị Hương Giang
2. Họ tên khai sinh của tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang
3. Sinh ngày: 01 tháng 9 năm 1975
4. Nơi sinh : Quỳnh Châu, Quỳnh Phụ, Thái Bình
5. Địa chỉ : 416 Chung cư dãy C xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
6. Điện thoại: 0982.248.423
7. Email: giangbdn@gmail.com
8. Cơ quan công tác: Báo Đồng Nai

II. GIỚI THIỆU VỀ TÁC PHẨM

1. Tên sản phẩm: Loạt 3 bài: Lập lại công bằng cho thị trường vàng và bài: Bảo vệ sở hữu trí tuệ chậm sẽ mất.

2. Thể loại : Phản ánh

Tóm tắt nội dung: Loạt 3 bài viết phản ánh về Thị trường vàng trước đây khá nhộn nhịp, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng vì phạm về chất lượng, hàm lượng. Nhưng khi Sở Khoa học-công nghệ vào cuộc kiểm tra gắt gao đã lập lại công bằng cho thị trường vàng. Các doanh nghiệp đã tự giác sản phẩm đến Trung tâm Kiểm định chất lượng vàng Đồng Nai (Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng). Từ tháng 9-2016, thị trường vàng Đồng Nai đã trong sạch trở lại, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

- Bài Bảo vệ sở hữu trí tuệ chậm sẽ mất. Nội dung viết về Việt Nam đã vào hội nhập sâu nếu các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân có những sản phẩm tốt, tiêu biểu không đăng ký sở hữu trí tuệ rất dễ bị đánh cắp. Đồng Nai gần đây qua tuyên truyền doanh nghiệp đã chú ý hơn đến đăng ký sở hữu trí tuệ. Bài đăng trên Báo Đồng Nai trong tháng 8-2016.

3. Thời gian, thời điểm phát hành sản phẩm dự thi: Đăng trên báo Đồng Nai trong tháng 9-2016..

Đồng Nai, ngày 12 tháng 11 năm 2016

Người viết đơn

Nguyễn Thị Hương Giang

LẬP LẠI CÔNG BẰNG CHO THỊ TRƯỜNG VÀNG

Đồng Nai là tỉnh đầu tiên trong cả nước được chọn làm điểm việc kiểm tra, quản lý chặt hàm lượng, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ. Qua hơn nửa năm siết chặt quản lý, thị trường vàng trong tỉnh cơ bản về đúng giá trị thực, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

BÀI 1: TRÀN NGẬP VÀNG NON TUỔI

Cuối tháng 4-2016, Sở Khoa học-công nghệ chính thức “siết” lại quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ ở thị trường Đồng Nai. Khi ấy, phần đông các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc bị kiểm tra đều phát hiện vàng non tuổi hơn so với công bố từ 3-6%.

Theo Sở Khoa học-công nghệ, toàn tỉnh có khoảng 400 cơ sở sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Từ đầu tháng 5-2016 đến cuối tháng 6-2016, sở đã giao cho Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học-công nghệ) tiến hành kiểm tra những doanh nghiệp lớn. Kết quả, 50 doanh nghiệp bị kiểm tra có đến 47 doanh nghiệp vi phạm về hàm lượng thấp hơn nhiều so với niêm yết.

***Nhiều doanh nghiệp vàng vi phạm**

Cả một thời gian dài, người tiêu dùng tại Đồng Nai cũng như cả nước đi mua vàng đều bị “móc túi” vì hàm lượng vàng do các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ tự công bố và hàm lượng thường thấp hơn 3-6% so với công bố. Đến giữa năm 2013, Bộ Khoa học-công nghệ đã ban hành Thông tư 22 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh, quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường để thống nhất chất lượng, hàm lượng bảo vệ người tiêu dùng. Đồng Nai đã để khoảng hơn 2 năm tuyên truyền, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vàng trong tỉnh thực hiện theo đúng quy định pháp của Chính phủ. Sau đó, qua theo dõi, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng Đồng Nai vẫn không có nhiều chuyển biến nên Sở Khoa học-công nghệ đã giao cho Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng vào cuộc, tiến hành kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng lớn nghi vi phạm về hàm lượng, chất lượng. Trong tháng 5 và nửa đầu tháng 6-2016, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã kiểm tra 50 doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ thì phát hiện 47 doanh nghiệp vi phạm hàm lượng, chất lượng vàng. Chi cục đã tiến hành và xử phạt hành chính 35 doanh nghiệp vi phạm với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.



Kiểm tra chất lượng vàng tại tiệm vàng K.H ở phường Tam Hòa TP.Biên Hòa phát hiện nhiều mẫu vàng non tuổi .

Bà Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho biết: “Vàng trang sức, mỹ nghệ vi phạm về hàm lượng hầu hết được sản xuất từ năm 2014 trở về trước. Tuy đã có thông báo nhưng nhiều doanh nghiệp trong tỉnh không chịu đem kiểm tra lại các sản phẩm để niêm yết cho đúng. Nhiều sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ khi đo lại phát hiện hàm lượng thấp hơn 3-8% so với niêm yết, việc này gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng”. Theo một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng bị phát hiện vi phạm về hàm lượng thì vàng trang sức, mỹ nghệ hầu hết được lấy từ các “chành” ở TP.Hồ Chí Minh chứ họ không trực tiếp sản xuất. Tuy nhiên qua tìm hiểu được biết, sau khi Bộ Khoa học-công nghệ ban hành Thông tư 22, các tỉnh thành trong cả nước đều đã thông báo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng phải đo lường lại các sản phẩm niêm yết đúng với hàm lượng thực. Cũng có những tiệm vàng lớn đã tự kiểm tra, thu hồi nấu lại các sản phẩm có hàm lượng thấp hơn nhiều so với niêm yết trước đó để giữ uy tín. Tuy nhiên không ít doanh nghiệp vẫn cố tình làm nger nên khi bị phát hiện vi phạm đã bị xử phạt đến hàng trăm triệu đồng.

***Chú ý đến hàm lượng**

Sau khi 35 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng bị xử phạt nặng thì nhiều doanh nghiệp trên lĩnh vực này đã không còn “bình chân như vại” mà đã vội vã đưa những sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ mua từ năm 2014 trở về trước đi kiểm tra lại hàm lượng để giữ uy tín với khách hàng. Tính

đến đầu tháng 9-2016 đã có hơn 200 doanh nghiệp đăng ký kiểm tra hàm lượng, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ tại Sở Khoa học-công nghệ.

Bà Lê Thị Nga ngụ phường Long Bình (TP.Biên Hòa) nói: “Nghe nói vàng trang sức sản xuất trước năm 2014 thường bị non tuổi, tôi mang chiếc lắc đi kiểm tra tuổi thật của vàng thấp hơn gần 6% so với công bố. Nếu tính theo tuổi thật của vàng mất hơn 1 triệu đồng. Vì thế, tôi mong Nhà nước quản lý chặt hàm lượng, chất lượng vàng để người tiêu dùng bớt bị thiệt thòi”. Thực tế, để giữ uy tín nhiều tiệm vàng lớn trong tỉnh đã chấp nhận thiệt thòi thu lại hàng cũ không đủ hàm lượng so với công bố để nấu lại hoặc đưa về các thành TP.Hồ Chí Minh đổi. Bà Ngô Bích Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Ngọc Phát phường Quang Vinh (TP.Biên Hòa) cho biết: “Kinh doanh vàng bạc cần nhất là uy tín nên ngay khi Sở Khoa học-công nghệ có thông báo tôi đã đưa các sản phẩm sản xuất từ năm 2014 về trước đi kiểm tra, nếu không đủ hàm lượng đều cho nấu lại. Nấu lại vàng non tuổi khiến doanh nghiệp bị thiệt hại nhưng tôi vẫn chấp nhận và xét về lâu dài việc quản lý chặt hàm lượng, chất lượng vàng sẽ giúp cho thị trường vàng ổn định tốt cho cả người mua lẫn người sản xuất kinh doanh”.



Bà Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng kiểm tra chất lượng vàng.

Theo bà Đỗ Ngọc Thanh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học-công nghệ), sau đợt ra quân kiểm tra lần đầu và thẳng tay xử phạt những doanh nghiệp vi phạm, các doanh nghiệp còn lại đã chú ý đến việc thử lại các sản phẩm vàng để niêm yết cho đúng với hàm lượng thực tế. Việc siết lại quản lý vàng đã khiến các doanh nghiệp

kinh doanh vàng tại Đồng Nai chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa nghiêm túc hơn. Nhiều doanh nghiệp đã tự giác nấu lại vàng có tuổi vàng thực tế thấp hơn tuổi vàng khắc trên nữ trang hoặc đem đổi lại nơi sản xuất vàng nữ trang ở TP.Hồ Chí Minh, đồng thời cũng xin công bố, làm lại tem nhãn phù hợp với tuổi vàng thực tế. Do đó, trong nửa cuối tháng 6-2016, Chi cục kiểm tra 32 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng tại Đồng Nai nhưng không phát hiện cơ sở nào vi phạm.

Hương Giang
“Còn nữa”

Bài 2: THỊ TRƯỜNG VÀNG ỔN ĐỊNH

Sau 5 tháng siết lại quản lý hàm lượng, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ, thị trường vàng Đồng Nai đã được “thanh lọc” phát triển ổn định. Đồng Nai dẫn đầu trong cả nước về việc kiểm soát tạo ra môi trường minh bạch trong kinh doanh vàng thủ công mỹ nghệ.

Đầu tháng 8-2016, Sở Khoa học-công nghệ đã liên kết thành lập Đoàn liên ngành để kiểm tra tổng thể giấy phép đầu tư, điều kiện kinh doanh, hàm lượng, chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ. Mục tiêu thiết lập thị trường vàng minh bạch, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong tỉnh.

*** Quản lý chặt**

Để tạo lập thị trường vàng ổn định, minh bạch, Sở Khoa học-công nghệ đã liên kết thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và trong tháng 8,9-2016, kiểm tra gần 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. Đoàn liên ngành đã kiểm tra tổng thể từ giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh, đến hàm lượng, chất lượng. Đồng thời, dự tính sẽ xử lý mạnh tay các trường hợp cố tình vi phạm và công bố rộng rãi tên tuổi lên phương tiện thông tin đại chúng.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai cho biết: “Sau khi nhận được thông báo, Đoàn liên ngành của tỉnh sẽ kiểm tra và xử lý thật nặng các doanh nghiệp vi phạm. Những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trong tỉnh, chưa đăng ký giấy phép đã gấp rút về Ngân hàng để đăng ký. Toàn tỉnh có khoảng 300 cơ sở sản xuất vàng thủ công mỹ nghệ, đến thời điểm này đã đăng ký gần hết”. Hiện Đồng Nai dẫn đầu cả nước về quản lý chặt từ khâu cấp phép sản xuất kinh doanh cho đến giám sát hàm lượng, chất lượng vàng trang sức mỹ nghệ.



Thanh tra Sở Khoa học-công nghệ kiểm tra chất lượng vàng tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng trong tỉnh.

Giám đốc Sở Khoa học-công nghệ Phạm Văn Sáng khẳng định: “Năm 2016, sở sẽ siết chặt quản lý, tạo sự minh bạch cho thị trường vàng. Mục đích là bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng trong tỉnh và những doanh nghiệp kinh doanh chân chính”. Ông Sáng còn nhấn mạnh thêm, Đồng Nai siết chặt lại quản lý hàm lượng, chất lượng buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực này phải yêu cầu các “chành” tại TP.Hồ Chí Minh công bố đúng hàm lượng thực và có hợp đồng buộc phía “chành” phải chịu trách nhiệm khi cơ quan chức năng phát hiện hàm lượng thấp hơn niêm yết. Điều này sẽ góp phần điều chỉnh các “chành” phải sản xuất đúng hàm lượng, chất lượng của vàng và người tiêu dùng không còn bị “móc túi” mà không biết.

*** Thị trường vàng minh bạch**

Sau khi Đồng Nai làm điểm kiểm soát xăng dầu thành công, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học-công nghệ) đã chọn tỉnh triển khai tiếp việc lập lại sự công bằng cho thị trường vàng trang sức mỹ nghệ. Sau 5 tháng thực hiện ráo riết việc kiểm tra, thị trường vàng Đồng Nai đã dần trở lên ổn định và trở về đúng giá trị thực giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi mua các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng cũng dần ý thức được, phải có đầy đủ giấy phép sản xuất kinh doanh sản phẩm, có nhãn công bố hàm lượng, chất lượng, nơi sản xuất.



Bà Phùng Lê Uyên, chủ DNTN Kim Uyên ở phường Xuân Bình (TX.Long Khánh) cho hay: “Nhận được thông báo yêu cầu kiểm tra hàm lượng, chất lượng vàng của Sở Khoa học-công nghệ, doanh nghiệp của tôi đã gom hầu hết vàng sản xuất từ năm 2014 đưa về Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học-công nghệ) thử lại tuổi vàng. Những sản phẩm nào hàm lượng thấp hơn công bố trước đó tôi đều yêu cầu các chành đổi lại và chấp nhận thiệt để giữ uy tín với khách hàng. Phần lớn các chành vàng đều chấp nhận đổi hàng và chia sẻ một phần thiệt thòi với các doanh nghiệp đại lý kinh doanh vàng”. Sở Khoa học-công nghệ có buổi làm việc với Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý các “chành” vàng lớn của TP.Hồ Chí Minh yêu cầu phối hợp thu lại các sản phẩm vàng trang sức non tuổi và công bố đúng hàm lượng, chất lượng. Số đông các “chành” vàng TP.Hồ Chí Minh chấp thuận và khẳng định, từ năm 2015, các sản phẩm vàng thủ công mỹ nghệ được công bố đúng tuổi thực, vàng non tuổi hầu hết sản xuất từ năm 2014 trở về trước và các “chành sẵn sàng thu lại sản phẩm vàng trang sức non tuổi đã bán ra trước đó.

Bà Lê Thị Nga ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) nói: “Tôi mang chiếc lắc vàng mua từ 2 năm trước đi kiểm tra, phát hiện tuổi thật của vàng thấp hơn gần 6% so với công bố. Nếu tính theo tuổi thật của vàng, tôi mất hơn 1 triệu đồng. Gần đây, tôi cũng có mua một chiếc dây chuyền và đem đến trung tâm kiểm tra thì chất lượng đúng như niêm yết. Bây giờ mua vàng, người dân chúng tôi đã yên tâm không còn lo bị mua vàng non tuổi”. Nhiều người tiêu dùng hay mua vàng trong tình khi được hỏi đều khẳng định Sở Khoa học-công nghệ siết lại việc kiểm tra chất lượng vàng giúp thị trường vàng về đúng giá trị thực, người tiêu dùng có lợi nhất. Ông Lâm Sơn Hà,

Chánh Thanh tra Sở Khoa học-công nghệ, Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành nhận định: “Qua kiểm tra gần 200 cơ sở sản xuất kinh doanh vàng thủ công mỹ nghệ thì thấy đa phần chấp hành đúng việc công bố chất lượng, hàm lượng. Cũng còn cơ sở vi phạm xong chỉ là lỗi nhỏ như chưa thực hiện đầy đủ việc ghi nhãn đầy đủ”.

Ông Phạm Văn Tám, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Kinh doanh vàng bạc đá quý Kim Hào, kiêm Phó chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn, đá quý TP.Hồ Chí Minh cho biết: “Trước năm 2014, các chành thường thử vàng bằng máy nước nên hàm lượng hay bị xê dịch không chuẩn. Gần đây, có máy huỳnh quang tia X thử hàm lượng mới chính xác. Ngay khi có Thông tư 22 của Bộ Khoa học-công nghệ Hội đã triển khai cho các chành vàng tại TP.Hồ Chí Minh yêu cầu dùng loại máy huỳnh quang tia X để đo và ghi nhãn lại cho đúng. Đồng thời, yêu cầu các chành nên thu hồi các sản phẩm bị thiếu hàm lượng đã sản xuất trước đó để giữ uy tín”. Hiện ông Tám là một trong hơn 10 “chành” vàng lớn của TP.Hồ Chí Minh chuyên cung cấp những sản phẩm vàng trang sức mỹ nghệ cho nhiều doanh nghiệp, đại lý ở Đồng Nai và các tỉnh thành khác ở khu vực phía Nam.

Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhận xét: “Đồng Nai đi tiên phong trong việc lập lại sự công bằng, minh bạch cho thị trường vàng khá tốt. Hiện một số tỉnh cũng đang làm nhưng chưa đồng bộ và mạnh tay như Đồng Nai. Cũng vì thế mà Đồng Nai là tỉnh đầu tiên trong cả nước được Tổng cục cấp phép thành lập Phòng kiểm định hàm lượng, chất lượng vàng thủ công, mỹ nghệ”. Ông Vinh nhấn mạnh, tới đây, Tổng cục sẽ yêu cầu các tỉnh thành trong cả nước cùng thực hiện nghiêm việc kiểm tra giám sát hàm lượng, chất lượng vàng để tạo ra một thị trường đồng nhất, ổn định như tại Đồng Nai.

Hương Giang
“Còn nữa”

Chú thích ảnh: DNTN Kim Uyên (TX.Long Khánh) cam kết bán vàng đúng hàm lượng cho khách.

- Kiểm tra vàng bằng máy huỳnh quang tia X tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học-công nghệ)

BÀI 3: ÔNG TRẦN VĂN VINH, TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG:

ĐỒNG NAI DẪN ĐẦU TRONG QUẢN LÝ XĂNG DẦU, VÀNG

Theo ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (Bộ Khoa học-công nghệ), thì Đồng Nai là tỉnh dẫn đầu cả nước về việc kiểm soát tạo ra môi trường minh bạch trong kinh doanh xăng dầu, vàng thủ công mỹ nghệ. Sau Đồng Nai một số tỉnh,

thành khác cũng chú ý đến việc quản lý chặt trong kinh doanh xăng dầu, vàng.

Trên thị trường vàng Việt Nam hiện nay có khoảng 3-8% lượng vàng không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng. Điều này chứng tỏ sự thiếu minh bạch trong công bố hàm lượng, chất lượng vàng gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng.

*** Tạo minh bạch trong kinh doanh**

****Theo công bố có khoảng 3-6% lượng vàng trên thị trường Việt Nam hiện nay là không đủ tuổi, không đảm bảo chất lượng. Nhưng nhiều người tiêu dùng nghi ngờ lượng vàng không đủ tuổi trôi nổi trên thị trường có thể gấp 2-3 lần con số trên. Ông đánh giá sao về vấn đề này?***

- Qua những đợt kiểm tra các tiệm vàng ở một số tỉnh thành trong cả nước gần đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ước lượng có khoảng 3-6% lượng vàng trang sức, mỹ nghệ đang lưu thông ngoài thị trường không đủ tuổi (hàm lượng). Kết quả cho thấy, các loại vàng trang sức, mỹ nghệ thường có hàm lượng thấp hơn so với công bố trên nhãn khá cao. Như vậy là người tiêu dùng đang chịu thiệt thòi vì phải bỏ tiền ra mua vàng không đủ tuổi. Căn cứ vào Nghị định 24 ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Thông tư 22 của Bộ Khoa học-công nghệ, Tổng cục đã yêu cầu các tỉnh thành tăng cường trong công tác kiểm tra quản lý kinh doanh vàng. Đồng Nai là tỉnh được chọn làm điểm trong công tác kiểm tra tiêu chuẩn đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Còn về việc nhiều người tiêu dùng nghi ngờ vàng không đủ tuổi trên thị trường có thể gấp 2-3 lần con số Tổng cục đã công bố cũng dễ hiểu vì trước đây, trong nước không có đơn vị chuyên môn nào có chức năng quản lý về hàm lượng, chất lượng vàng, dẫn đến tình trạng tuổi vàng không được quản lý. Đến năm 2013, Bộ Khoa học-công nghệ ban hành Thông tư 22 quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, thì công tác này mới được chú trọng. Do đó, vàng trang sức, mỹ nghệ sản xuất từ năm 2014 trở về trước hầu hết hàm lượng thực thấp hơn so với công bố. Tuy nhiên để biết chắc sản phẩm mình mua có đảm bảo chất lượng, hàm lượng như các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng công bố hay không, người tiêu dùng phải lấy hóa đơn và có thể mang đi kiểm tra tại các trung tâm. Nếu phát hiện vàng không đủ hàm lượng có thể yêu cầu bên bán phải bồi thường.



Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trao giấy chứng nhận thành lập Trung tâm kiểm định chất lượng vàng Đồng Nai.

** Nhiều người dân vẫn có thói quen tích lũy tài sản bằng cách mua vàng, mỗi lần mua vàng lại phải đem đi kiểm tra sẽ mất rất nhiều thời gian, chưa kể có những nơi ở xa các trung tâm kiểm định thì việc này khó mà thực hiện được?*

- Điều này Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã biết nên sau khi Thông tư 22/2013/TT-BKHCN được ban hành đã chọn Đồng Nai làm điểm việc kiểm soát và quản lý chặt chất lượng, hàm lượng vàng để thành công rồi sẽ nhân rộng ra các tỉnh thành khác trong cả nước nhằm tạo ra thị trường vàng minh bạch, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng cả nước. Theo quy định của Chính phủ thì ngành Khoa học-công nghệ quản lý hàm lượng, chất lượng vàng, còn Ngân hàng Nhà nước kiểm soát việc sản xuất. Tuy nhiên, trong kiểm tra hai bên sẽ phối hợp để đạt kết quả tốt nhất và mục đích cuối cùng là làm cho thị trường vàng trong sạch có lợi cho người tiêu dùng. Mục tiêu của Chính phủ là kiểm soát chặt ngay từ khâu sản xuất đến kinh doanh, còn việc người tiêu dùng đi kiểm tra hàm lượng vàng mình đã mua chỉ là giải pháp tạm thời giải quyết những tồn dư của việc một thời gian dài buông lỏng trong quản lý chất lượng, hàm lượng vàng trang sức, mỹ nghệ.

**** Cả nước hiện nay có bao nhiêu cơ sở được cấp phép kiểm định chất lượng, hàm lượng vàng?***

- Cả nước hiện nay có 6 trung tâm được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp phép cho kiểm định vàng gồm trung tâm kỹ thuật 1 ở Hà Nội, Trung tâm Kỹ thuật 3 TP.Hồ Chí Minh, 3 doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở Khoa học- công nghệ Đồng Nai). Tính đến thời điểm này, Đồng Nai là tỉnh đầu tiên được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp phép kiểm tra xác định lượng vàng trang sức, mỹ nghệ bằng phương pháp huỳnh quang tia X. Có trung tâm kiểm định này Đồng Nai sẽ dễ dàng trong việc kiểm tra, quản lý và kịp thời phát hiện những sản phẩm vàng không đảm bảo hàm lượng, chất lượng để xử lý.

**** Chọn làm điểm 2 lần***



Ông Trần Văn Vinh, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và ông Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học-công nghệ tham quan thiết bị kiểm tra vàng tại Đồng Nai.

**** Tại sao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng lại chọn Đồng Nai làm điểm cho cả nước trong việc lập lại trong sạch cho thị vàng mà không phải là TP.Hồ Chí Minh, nơi tập trung nhiều chành vàng cung cấp cho các tỉnh thành phía Nam?***

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chọn Đồng Nai làm điểm cho cả nước trong việc kiểm soát hàm lượng, chất lượng vàng là vì năm 2015 tỉnh đã làm rất tốt việc lập lại sự minh bạch cho thị trường xăng dầu. Sau Đồng Nai, các tỉnh thành trong cả nước đồng loạt vào cuộc và thị trường xăng dầu hiện được kiểm soát rất chặt chẽ, xóa được các kẽ hở và giảm được tình trạng gian lận trong kinh doanh gây thiệt thòi cho người tiêu dùng. Hiện kinh doanh xăng dầu tại Đồng Nai được đánh giá là ổn định, đảm bảo cả về chất lượng lẫn hàm lượng nhất cả nước. Vì vậy tôi tin, Đồng Nai làm điểm trong quản lý chất lượng, hàm lượng vàng sẽ thành công. Điều này đã được chứng minh là từ đầu năm 2016 đến nay, Sở Khoa học-công nghệ đã nhắc nhở, kiểm tra, phát hiện xử lý 35 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trên địa bàn vi phạm về hàm lượng. Thông tin các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng vi phạm về hàm lượng bị phạt hơn 1 tỷ đồng được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng chỉ trong hơn 1 tháng sau đó đã có 200 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng trong tỉnh đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Đồng Nai đề nghị đo lại các sản phẩm vàng trang sức, mỹ nghệ. Việc này chứng tỏ thị trường vàng Đồng Nai đang dần trở lên minh bạch. Và những doanh nghiệp kinh doanh vàng muốn giữ được uy tín và tồn tại lâu dài buộc phải yêu cầu các hành tại TP.Hồ Chí Minh làm đúng hàm lượng.

**** Nhiều người tiêu dùng cho rằng việc kiểm tra hàm lượng, chất lượng vàng nên bắt đầu từ các hành là nơi sản xuất cung ứng cho các doanh nghiệp kinh doanh. Như vậy, thời gian tới Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có dự tính “siết” chặt quản lý từ các hành?***

- Ngoài Đồng Nai làm điểm trong việc kiểm tra hàm lượng, chất lượng vàng thì một số tỉnh thành trong cả nước cũng đang tiến hành giám sát lĩnh vực này. Phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã thành lập đoàn thanh tra để kiểm tra hàm lượng, chất lượng vàng trên phạm vi cả nước. Do đã có một thời gian dài thông báo, tập huấn và nhắc nhở nên lần này nếu phát hiện các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng vi phạm sẽ xử phạt rất nặng. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ đề nghị phía Ngân hàng Nhà nước rút giấy phép sản xuất, kinh doanh. Theo tôi phải làm thật mạnh tay mới tạo lập được thị trường vàng minh bạch, công bằng cho người tiêu dùng. Đã có một thời gian dài, người tiêu dùng trong nước luôn bị “móc túi” khi mua vàng trang sức, mỹ nghệ do hàm lượng thực luôn thấp hơn hàm lượng công bố trên sản phẩm. Điều này không thể tồn tại trên thị trường Việt Nam tiếp được, vì người tiêu dùng bỏ tiền ra mua hàng phải nhận được sản phẩm đúng như nhà sản xuất công bố và niêm yết.

**** Sau xăng dầu, vàng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục thiết lập lại sự minh bạch cho những mặt hàng nào?***

- Việt Nam đã tham gia vào hội nhập sâu nên đòi hỏi tất cả những mặt hàng khi đưa ra thị trường phải đảm bảo về chất lượng, hàm lượng đúng như quy định, niêm yết. Vì vậy, Tổng cục sẽ lần lượt kiểm soát và lập lại minh

bạch cho tất cả những mặt hàng. Trong đó, ưu tiên làm trước những mặt hàng ảnh hưởng lớn đến nhiều người tiêu dùng trước để bảo vệ quyền lợi của họ. Và tôi tin Đồng Nai sẽ luôn là tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc kiểm soát chất lượng hàng hóa giúp cho thị trường luôn ổn định.

Xin cảm ơn ông!
Hương Giang (Thực hiện)

Bảo vệ sở hữu trí tuệ chậm sẽ mất

Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo, Việt Nam đã vào hội nhập sâu các cá nhân, doanh nghiệp có những sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, kiểu dáng công nghiệp...không đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) rất dễ bị đánh cắp. Tại Đồng Nai 2 năm trở lại đây, doanh nghiệp đã bắt đầu quan tâm đến SHTT.

Theo Cục Quản lý thị trường Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2016, đã phát hiện 1.342 vụ vi phạm về quyền SHTT. Trong đó gồm giả nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tem, nhãn bao bì hàng hóa. Những vi phạm về SHTT ngày càng tinh vi và phức tạp nên cá nhân và doanh nghiệp có những sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp không chú ý đăng ký nhanh khi xảy ra tranh chấp, làm giả nhãn hiệu rất khó bảo vệ quyền lợi của mình.

*** Ngại thủ tục**

Phần lớn các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đều biết tham gia vào hội nhập sâu, những sản phẩm tốt, nổi tiếng không đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp khi bị xâm phạm sẽ bị thua trắng tay. Biết, nhưng vì ngại các thủ tục rườm rà nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn chưa đăng ký.



Bưởi Tân Triều là đặc sản đã được đăng ký chỉ dẫn địa lý

Ông Nguyễn Quang Hòa, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp dịch vụ tiêu thủ công nghiệp Long Khánh (TX.Long Khánh) cho hay: “Hợp tác xã chuyên sản xuất các loại nấm cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu với số lượng cả ngàn tấn/năm. Nấm của Long Khánh nổi tiếng khu vực phía Nam, song hợp tác xã vẫn chưa đăng ký được nhãn hiệu hàng hóa vì

ngại thủ tục rườm rà, đi lại nhiều mất thời gian và tốn kém chi phí”. Theo quy định của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học-công nghệ), xin đăng ký SHTT nếu hồ sơ đầy đủ thì thời gian chờ đợi khoảng 1 năm. Tương tự, ông Nguyễn Thành Nhân chủ cơ sở gỗ mỹ nghệ Thành Nhân ở xã Bình Minh (huyện Trảng Bom) chia sẻ: “Sản phẩm gỗ mỹ nghệ của cơ sở đã xuất khẩu sang được gần 10 nước trên thế giới, nhưng cũng chưa đăng ký được nhãn hiệu hàng hóa vì thủ tục đòi hỏi khá phức tạp. Vừa qua, cũng có một số cơ sở làm giả sản phẩm gắn nhãn mác Thành Nhân để xuất khẩu. Do đó, tôi đang tiến hành làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu nhanh kéo bị mất”.

Ông Nishiyama Tomohiro, Cố vấn trưởng Dự án JICA người mới được cử sang Việt Nam để hỗ trợ thực hiện dự án Bảo vệ nâng cao thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho biết: “Hàng giả nhãn hiệu thường là kém chất lượng nên gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng. Vì vậy, các tỉnh thành nên chú ý tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân để họ không mua hàng giả nhãn hiệu và vi phạm SHTT. Các doanh nghiệp nên đăng ký SHTT để bảo vệ sản phẩm của mình và khi phát hiện bị làm giả, đánh cắp nhãn hiệu có thể kiện đòi lại quyền lợi”

*** Mong đơn giản thủ tục**

Nhiều cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh cũng như cả nước có sản phẩm chưa đăng ký nhãn hàng hóa mong muốn, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ rút ngắn thời gian và đơn giản thủ tục đăng ký SHTT để tiết kiệm thời gian và chi phí. Hiện nay, đăng ký SHTT thời gian kéo dài, thủ tục lại nhiều nên không ít cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đăng ký. Liên quan đến vấn đề này ông Lê Ngọc Lâm, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhận định: “Thời gian đăng ký cấp quyền SHTT kéo dài là vì lượng đơn đăng ký còn tồn lại khá nhiều và Cục đang thiếu cả kinh phí lẫn nguồn lực để thực hiện. Thời gian tới, Cục sẽ rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận quyền SHTT, song trước khi cấp phải tra cứu kỹ tránh bị chồng lấn”. Ông Lâm cũng lưu ý các cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm phải đăng ký SHTT. Thời gian qua, nhiều thương hiệu lớn đã bị “thua đầu” như: nước mắm Phú Quốc, nước mắm Phan Thiết, cà phê Buôn Mê Thuật, kẹo dừa Bến Tre, phở Việt Nam...cũng vì lơ là đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại thị trường đang và dự tính sẽ xuất khẩu.

Ông Lê Xuân Trường, trưởng phòng Quản lý chuyên ngành (Sở Khoa học-công nghệ) nói: “Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân muốn đăng ký SHTT có thể liên hệ với phòng để được hướng dẫn làm hồ sơ cho đầy đủ. Như vậy khi đưa về Cục Sở hữu trí tuệ đỡ mất thời gian đi lại”. Cũng theo ông Trường, gần đây cá nhân, doanh nghiệp Đồng Nai đã chú ý đến đăng ký SHTT, vì lượng đơn những năm trước xin cấp chứng nhận nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp chỉ hơn 200 đơn/năm, song từ 2015 đã tăng lên hơn 500 đơn/năm. Đại tá Hoàng Văn Trực, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế cho biết: “Bên cạnh việc đăng ký SHTT bảo vệ quyền lợi của mình, các doanh nghiệp lưu ý không dùng những sản phẩm vi phạm về SHTT vì có thể bị

phạt tù đến 3 năm. Nếu như trong năm 2015, công an phát hiện 800 vụ vi phạm SHTT khởi tố 100 vụ thì 6 tháng đầu năm 2016, phát hiện có 300 vụ nhưng khởi tố nhiều hơn”. Tới đây, Việt Nam sẽ có lực lượng cảnh sát chuyên về SHTT để hạn chế xâm phạm bảo vệ quyền SHTT.

Hương Giang